



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 19 มีนาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: 'กรมตรวจบัญชีสหกรณ์'จัดประเมินผลงาน6เดือนแรกปี'62	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: จิตอาสาหม่อนไหม	แนวหน้า
3. ภาพข่าว: เปิดงานวิฟ เอเชีย	แนวหน้า
4. รายงานพิเศษ: "อหิวาต์แอฟริกาในสุกร" ไม่ติดต่อกัน... กินหมูปลอดภัย 100%	ไทยโพสต์
5. ห่วงแล้งลาม องค์กรรีติติดตามสถานการณ์	แนวหน้า
6. คอลัมน์: มุมศึกษาหาความสุข: อาหารวิถีอินทรีย์เชื่อมโยง....	สยามรัฐ
7. งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี จ.ขอนแก่น	เดลินิวส์
8. ภาพข่าว: คนหน้า5: ผลิตสินค้าหม่อนไหมครบวงจร	เดลินิวส์
9. ภาพข่าว: TFG เซ็นเอ็มไอยู	โพสต์ทูเดย์
10. กฟผ.เร่งเพิ่มน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟ คาดดูดซับ1.6แสนตันหมดในมิ.ย.นี้	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. ชาวไร่ฮ้อยร่วมใจขอบคุณหนูนกก่อสร้างโรงงานน้ำตาล	คมชัดลึก
12. คอลัมน์: สังคมทั่วทิศ	ไทยรัฐ

'กรมตรวจบัญชีสหกรณ์'จัดประเมินผลงาน6เดือนแรกปี'62



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2562 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันรับทราบผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) และพิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน หอจป็นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิดดี ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดกรอบทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาางานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ตามวิสัยทัศน์ "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้าน



การเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้" ขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนได้นำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหาร

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: วาไรตี้/-

วันที่: อังคาร 19 มีนาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13840

Col.Inch: 62.16

Ad Value: 77,700

หน้า: 17(บน)

PRValue (x3): 233,100

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'กรมตรวจบัญชีสหกรณ์' จัดประเมินผลงาน 6 เดือนแรกปี'62



โอกาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จัดการสู่ความสำเร็จ มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและเข้มแข็ง และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) เพื่อเป็นกรอบการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่กำหนด และเพื่อให้การปฏิบัติงาน



เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

ทั้งนี้ กรมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามทิศทางการปฏิบัติงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ ซึ่งหากมีความจำเป็น อาจมีการปรับแผนงานให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนด และเป็นการสร้างความร่วมมือ บูรณาการการปฏิบัติงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย

ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรอบระยะเวลา 6 เดือน โครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ และการประชุมระดมสมอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กองผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายระดับชำนาญการพิเศษในส่วนกลาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำเสนอผลการประชุม เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมฯ ต่อไป

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: วาไรตี้/-

วันที่: อังคาร 19 มีนาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13840

Col.Inch: 15.45 Ad Value: 19,312.50

หน้า: 17(ขวา)

PRValue (x3): 57,937.50

Clip: Black/White

ภาพข่าว: จิตอาสาหม่อนไหม



จิตอาสาหม่อนไหม : น.ส.ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานจัดกิจกรรม "จิตอาสาหม่อนไหมร่วมใจพัฒนาโครงการเกษตรวิษญา" พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปลูกต้นหม่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คณะจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปลูกต้นหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ และหม่อนใบพันธุ์บุรีรัมย์ 60 จำนวน 300 ต้น บริเวณพื้นที่โครงการเกษตรวิษญา บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่อิง จ.เชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: วาไรตี้/-

วันที่: อังคาร 19 มีนาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13840

Col.Inch: 16.93 Ad Value: 21,162.50

หน้า: 17(ซ้าย)

PRValue (x3): 63,487.50

Clip: Black/White

ภาพข่าว: เปิดงานวิฟ เอเชีย



เปิดงานวิฟ เอเชีย : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวิฟ เอเชีย (VIV Asia 2019) ณ ลานกิจกรรมวิฟ สแควร์ ออลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

“อหิวาต์แอฟริกาในสุกร” ไม่ติดต่อกัน... กินหมูปลอดภัย 100%

รายงานพิเศษ

โดย น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒน์ชัย
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และประธาน
สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด



การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกร (African swine fever: ASF) ที่เริ่มจากในยุโรป มาที่รัสเซีย จีน และล่าสุดเวียดนาม ยืนยันพบโรค ASF รวมแล้วขณะนี้มีการระบาดไปมากกว่า 20 ประเทศ ซึ่งไม่มีวัคซีนป้องกัน ทำให้มีโอกาสเกิดความเสียหายรุนแรงต่อวงการปศุสัตว์

อย่างไรก็ตาม ยืนยันได้ว่า ASF เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในหมู ไม่สามารถติดต่อกันหรือสัตว์อื่นอย่างแน่นอน ผู้บริโภคสามารถรับประทานเนื้อหมูได้อย่างปลอดภัยมั่นใจได้ 100% โดยคำนึงถึงหลักอาหารปลอดภัย รับประทานอาหารปรุงสุก กินร้อน ซ้อนกลาง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพของท่านเอง

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มุ่งป้องกันไม่ให้โรคนี้เข้ามาติดต่อกันในประเทศ โดยได้เฝ้าระวังอย่างกรมปศุสัตว์ที่ร่วมมือกับฝ่ายทหาร จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ด่านกักกันสัตว์ทุกด่าน และสนามบินทุกแห่ง ตั้ง 50 ด่านทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ และเข้มงวดการฆ่าเชื้อที่อาจจะแฝงมากับยานพาหนะของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว

สำหรับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรค โดยเพิ่ม



จำนวนสุนัขปีเกิดสำหรับดมกลิ่นตรวจสอบสัมภาระของนักท่องเที่ยว เพื่อเสริมกำลังเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพิ่มเติมในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารที่สนามบิน เป็นการป้องกันโรคอีกชั้นหนึ่ง

ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชน สร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งปศุสัตว์ที่ด่านกักกันสัตว์ชายแดน 5 ด่าน เพื่อเป็นปราการป้องกันโรคตามแนวชายแดนจากประเทศลาวและกัมพูชา แต่ละด่านใช้งบ 1 ล้านบาท โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ สร้างศูนย์ 1 แห่งที่ริมทางหลวงใกล้ด่านกักกันสัตว์ จ.หนองคาย และอีก 4 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ดำเนินการสร้าง 2 แห่ง ที่ด่าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย และด่านจ.มุกดาหาร ส่วน บจ.เบทาโกร สร้างที่ด่านกักกันสัตว์ จ.นครพนม และ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป สร้างที่ด่านปอยเปต จ.สระแก้ว ภายในศูนย์ฯ สร้างโรงล้างทำความสะอาดรถยนต์ พ่นยาฆ่าเชื้อ และมาตรการพักรถไว้ 30 นาที ก่อนกลับเข้าไทย

นอกจากนี้ สมาคมฯ มีการประชุมร่วมกับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรของแต่ละภูมิภาค สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ชมรมผู้เลี้ยงสุกร พร้อมมอบหมายในการให้ข้อมูลแก่สมาชิก ระมัดระวังเรื่องการขนส่ง การเคลื่อนย้ายระหว่างฟาร์ม โดยเข้มงวดในการนำคน สัตว์ สิ่งของทั้งหลายที่ต้องเคลื่อนย้ายระหว่างกัน

ที่สำคัญวันนี้เกษตรกรทุกคนอยากขอให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอกรม.อนุมัติงบประมาณในการขอระยะเวลาดำเนินการ 3

ปี และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมือด้วย 8 มาตรการ ใน 3 ระยะ สิ่งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง เพราะหากมีโรคนี้เกิดขึ้นในไทยผลกระทบจะไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้เลี้ยงสุกรเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อผู้ค้าเวชภัณฑ์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ และพืชเกษตร ซึ่งตลอดห่วงโซ่มูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท ที่จะทำให้ประเทศชาติมีปัญหาในภาพรวม

ความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจด้านภัย ASF อย่างแข็งขัน เพราะผู้เลี้ยงหมูทุกคนหวังอย่างยิ่งให้ไทยเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ของโรคนี้ เนื่องจากมีหลายประเทศที่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ในระดับสูง

ดังนั้นผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศต้องไม่นิ่งเฉยต่อการรับข่าวสาร โดยเฉพาะผู้เลี้ยงรายย่อยที่ต้องมีแผนภายในสำหรับการป้องกันและเตรียมซ้อมแผนของตัวเอง เผื่อระวังอย่างเข้มงวด เพราะเมื่อพิจารณาจากที่มาของการระบาดในหลายประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นจีน เวียดนาม เกิดจากรายย่อยก่อน ดังนั้น รายย่อยไม่ควรชะล่าใจ สำหรับฟาร์มที่เลี้ยงหมูหลังบ้านก็ต้องใส่ใจในการดูแลหมูให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารมาเลี้ยงหมู หรือถ้าจำเป็นต้องต้มอาหารให้สุกแบบเดือดปุดๆ 20 นาที ไวรัสต่างๆ จะตาย ไม่สามารถติดเชื่อต่อได้อีก

ขอเพียงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ สมาคมนักวิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ร่วมกันสร้างความตระหนักและตื่นตัวในการช่วยกันป้องกัน ASF ในทุกช่องทาง เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมหมูของไทย.

ห่วงแล้งลาม องค์กรติดตามสถานการณ์ 'มท.1' ยันพร้อมรับมือ ต้นปีนี้ น้ำน้อยแต่เอาอยู่

องค์กรบริหารหรือร่วมกับ บก.ปภ.ช. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 พร้อมแนวทางแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้าน มท.1 ยอมรับปีนี้ น้ำน้อย เพราะฝนตกน้อย แต่ยืนยันบริหารจัดการได้ เผยมี 2 จว.คือ ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ ประกาศเขตประสบภัยแล้ง เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือแล้ว

▶▶▶ ต่อ : แล้ง - หน้า 10

แล้ง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายพลเอก สุรเชษฐ์ ชลบุรี พล.อ.อ.ชิต พุกผาสุข พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจรัลธาดา กรรณสูต พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ นายอำพน กิตติอำพน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง พร้อม พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เข้าร่วมรับฟังติดตามสถานการณ์และให้ข้อแนะนำเตรียม

ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรอง บก.ปภ.ช. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

องค์กรติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

นายพลเอก สุรเชษฐ์ องค์กรมนตรีกล่าวว่า วันนี้คณะองค์กรตั้งใจมาติดตามรับฟังสถานการณ์การพยากรณ์อากาศ การเตรียมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

จากนั้นพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแล้ว 2 จังหวัด คือ จ.ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ รวม 6 อำเภอ 8 ตำบล 57 หมู่บ้าน ซึ่งแนวทางแก้ปัญหา

รัฐบาลน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง คือ บูรณาการแก้ปัญหาของประชาชน ทั้งการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพให้เร็วที่สุด การวางแผนจัดการภัยและกำหนดแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่ และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

มท.แจงบudgetแล้ง-ภาคเกษตร

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งแต่ละจังหวัดนั้น มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งและประเมินความเสี่ยงภัยแล้งแล้ว นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์บัญชาการและใช้โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความเป็นเอกภาพ ตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุที่ประชุมยังเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมรับมือ พร้อมให้ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ในส่วนภาคเกษตร กระทรวงเกษตรฯกำหนดแผนเพาะปลูก รมรงศ์จัดทำนาปรัง ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ส่วนที่เป็นพืชสวนเป็นไม้ยืนต้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงไม่ให้ยืนต้นตายเด็ดขาด

รับปีนี้น้ำน้อยแต่รับมือไหว

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ให้สัมภาษณ์ หลังประชุมโดยยอมรับว่า ปีนี้ปริมาณน้ำ มีน้อย สาเหตุส่วนหนึ่งมาปริมาณฝนตกน้อย จึงบูรณาการกับทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอใช้ช่วงหน้าแล้งนี้ โดยเฉพาะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำ ด้านการเกษตร ยืนยันว่า แม้ปริมาณน้ำ จะน้อยแต่ยังรับมือและควบคุมได้ รวมทั้ง การวางแผนบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องไป จนถึงปี 2563

อ.สังคมสหชาตน้ำกว่า2เดือน

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มขยาย วงกว้างหลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.หนองคาย โดยเฉพาะ หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ตามภูสูง ในเขต ด.นาจิว อ.สังคม จ.หนองคาย น้ำในลำห้วยที่ไหล ผ่านหมู่บ้านทั้งลำห้วยฮวย ลำห้วยอิม และ ลำห้วยพร้าว เริ่มแห้งขอด ส่งผลให้ชาวบ้าน เริ่มขาดน้ำอุปโภค บริโภค องค์การบริหาร ส่วนตำบล (อบต.) นาจิว ต้องนำ รถบรรทุกน้ำ 8,000 ลิตร จากประปา หมู่บ้านบ้านเทากลาง หมู่ 4 มาแจกให้ ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 2 เดือนแล้ว จากเดิมที่ออกแจกจ่ายเป็นบางวัน เป็นการ แจกจ่ายทั้งวัน วันละ 4 เทียว เพื่อให้ เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้าน โดยเฉพาะบ้านนาจิว หมู่ 1 ที่มีพื้นที่อยู่ บนภูสูงกว่าหมู่บ้านอื่นอีก 8 หมู่บ้าน คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งและการ ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชน ปีนี้จะมีจำนวนมาก

เชียงรายระดมฉีดพ่นละอองน้ำ

ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ยังวิกฤติ อย่างที่ จ.เชียงราย ซึ่งปริมาณฝุ่น PM2.5 ยังเกินมาตรฐานระดับสีแดง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนั้น นายประจัญ ปรังญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอความร่วมมือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน ช่วยกันรดน้ำต้นไม้ และฉีดน้ำล้างถนน พร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่น ที่เกินมาตรฐานกระทบสุขภาพต่อเนื่องมา นับสัปดาห์ และเพิ่มความชื้นในอากาศ ให้ เหมาะสมสำหรับการทำฝนหลวงต่อไป ซึ่ง ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่างพร้อมใจให้ความร่วมมือพ่นละอองน้ำ ล้างหน้าบ้าน ล้างถนนอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด โดยเครื่องตรวจคุณภาพอากาศของกรม ควบคุมมลพิษที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบ ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 159 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร (มกก./ลบ.ม.) ซึ่งมากกว่า ค่าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพถึง 3 เท่า ส่วน ฝุ่น PM10 วัดได้ 207 มกก./ลบ.ม.

สธ.เฝ้าระวังเข้ม4กลุ่มเสี่ยงฝุ่นพิษ

ด้าน นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด กระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังประชุม ทางไกลร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ กำชับเตรียม พร้อมด้านสาธารณสุขรับมือผลกระทบ ด้านสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ว่า ขณะนี้ เตรียมพร้อมทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ภาคเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น โดยตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นมา ในจังหวัดที่มีปัญหา เพื่อเฝ้าระวังเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดงที่ต้อง เฝ้าระวัง ในกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุ ผู้ป่วย โรคทางเดินหายใจ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก นอกจากนี้ ยังขยายคลินิกมลพิษจากเดิม ที่มีแค่ รพ.นพรัตน์ เท่านั้น ไปยัง รพ.ใน พื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นเพิ่มเติม

มุมศึกษา หาความสุข นายทวิศ

อาหารจากพืชผักออร์แกนิกส์หรือผลผลิตอินทรีย์ย่อมดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นหนึ่งในวิธีการที่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค

นายคมกริช ดั่งเงิน ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ให้การท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีรายได้อันดับหนึ่งมีการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหารทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้เรื่องอาหารแล้ว การบริโภคอาหารปลอดภัยยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และเพื่อให้ภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนรับทราบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ (Organic Tourism) วิชาศึกษาเพื่อสังคม แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับสามพรานโมเดล ททท. แดงลงความสำเร็จ สรุปผล 1 ปี การขับเคลื่อน Organic Tourism และร่วมกำหนดทิศทางขยายผล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อมุ่งขยายผลพื้นที่ใหม่ๆ ภาคเครือข่ายใหม่ๆ และสร้างระบบอาหารภายในประเทศให้สมดุลยั่งยืน

การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ หรือ Organic Tourism คือการผสมผสานระหว่างอาหารและการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้กับระบบอาหาร ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยขับเคลื่อนตามหลักการของสามพรานโมเดล โดย นายอรุณ นวราช กรรมการผู้จัดการสามพรานและผู้ร่วมก่อตั้งแล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวว่า การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เริ่มขับเคลื่อน ใน 2 พื้นที่ คือ กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน แต่หลังจากดำเนินงานไปครบ 1 ปี ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรก็ได้ร่วมมือกันอย่างชัดเจนขึ้น เพราะการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เป็นมากกว่าการซื้อหาผลผลิตอินทรีย์ แต่ผู้ประกอบการยังได้ทำความเข้าใจเกษตรกร เกษตรกรเองก็ปรับเข้าหาผู้ประกอบการเช่นกัน และสุดท้ายคือการดึงเอาผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือ สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ กัน

การสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เป็นการเชื่อมคนต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการไปจนถึงผู้บริโภค ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า ถ้าหากเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารให้ดีขึ้น พฤติกรรมการดำเนินชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วย อย่างเช่น การเริ่มหันมาออกกำลังกาย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสารเสพติดทุกชนิด เป้าหมายต่อไปของ Organic Tourism คือการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการขยายผลไปยังพื้นที่ใหม่ๆ

“สสส. เห็นว่าโครงการนี้มีศักยภาพมาตั้งแต่แรกเริ่มและมี

อาหารวิถีอินทรีย์เชื่อมโยง การท่องเที่ยวสมดุล-ยั่งยืน



ประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและโรงแรม และส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพไปสู่นักท่องเที่ยวและผู้บริโภค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนมีกิจกรรมทางกายอีกด้วย ส่วนผลระยะยาวคือ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นผู้ประกอบการสามารถพูดคุยกับผู้ผลิตได้โดยตรง นำไปสู่สังคม สิ่งแวดล้อมดี และเศรษฐกิจที่ดีนั่นเอง” ดร.ณัฐพันธ์ กล่าว

นอกจากนี้กลไกในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรและภาคธุรกิจทั่วประเทศได้เข้าร่วมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ คือ การมีต้นแบบในการปฏิบัติ โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าภายใน 2 ปีนี้ จะส่งเสริมให้เกษตรกร ละ เลิก การใช้สารพิษทุกชนิดในการเพาะปลูก และต้องเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ให้เร็วที่สุด โดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น ดังนั้น การถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จ ขณะที่ภาครัฐต้องเข้าไปสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 20 ปี ทั้งประเทศต้องเข้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้ 100%

ด้านนางมาริสสา สุโกศล หนุนภักดี รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมเดอะสุโกศล กล่าวถึง ความสำเร็จ ของการนำ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์มาเชื่อมโยงธุรกิจ ว่าทางโรงแรมได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเกษตรกรมากขึ้น จนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันทั้งกับเกษตรกรและลูกค้า เมื่อลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ก็เกิดเป็นความชื่นชมและส่งเสริมสนับสนุน ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

เช่นเดียวกับ นางสาวณภัทร นุตสติ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม รាយา เฮอริเทจ และแทมมาริน วิลเลจ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ทางโรงแรมมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความยั่งยืน และผลักดันให้ภาคีเครือข่ายในการทำงาน ซึ่งโครงการนี้ตอบโจทย์ เพราะเป็นการสร้างจุดขายให้นักท่องเที่ยว ได้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมาจึงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ยังคงถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ จึงต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไป ซึ่งทางโรงแรมอยากที่จะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงให้หลายธุรกิจเข้ามาเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ด้วยกัน

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี จ.ขอนแก่น

ว่าที่ ร.ต.สมชาย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ พร้อมรับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการตลาด การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ การจัดงาน Field Day จึงถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้เลือกนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งเป็นสินค้าแปลงใหญ่ของพื้นที่มาจัดแสดงเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ 4 สถานี คือ 1.สถานีการจัดการดินปุ๋ย 2.สถานีเทคโนโลยีการผลิต การเพาะกล้า และการปลูก 3.สถานีระบบน้ำหยดควบคุมโดยแผงโซลาร์เซลล์ และ 4.สถานีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

ว่าที่ ร.ต.สมชาย กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังมีการแสดงผลงาน ศพก. 50 แห่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม โดยสำนักงานเกษตร อ.ภูผาม่านร่วมกับ ศพก. ภูผาม่าน การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยใช้ ศพก.เป็นกลไกขับเคลื่อนขยายผลและเป็นต้นแบบชุมชนปลอดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควันมลพิษทางอากาศ ด้วยการใช้อุบัติภัยรถบรรทุกขี้เถ้า เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมักและนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยสำนักงานเกษตร จ.ขอนแก่น การนำเสนอกระบวนการรับซื้อหน่อไม้ฝรั่ง โดยบริษัท ชิน ดง หยาง ฟู้ด จำกัด



ทั้งนี้ จากสภาพปัญหาการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรในพื้นที่พบว่าผลผลิตต่ำ ซึ่งเกิดจากเปอร์เซ็นต์การรอดของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งในการปลูกต่ำ ต้นทุนสูง เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้น เป้าหมายการจัดงาน Field Day ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งจาก 30 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 55 กิโลกรัม/ไร่ ในฤดูกาลผลิตใหม่

“กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 62 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้

เพื่อวางแผนการผลิตเข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร หากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ต่าง ๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยศูนย์เรียนรู้ฯ จะเป็นพื้นที่พึ่งพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว.



ผลิตภัณฑ์ใหม่ครบวงจร กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการตลาดนำการผลิตสินค้าใหม่แบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ศิริพร บุญชู และ วสันต์ นัยภิรมย์ ให้การต้อนรับ ที่กรมหม่อนไหม



TFG เซ็นเอ็มไอยู : วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) เซ็นเอ็มไอยูกับ CooperL ผู้ผลิตสุกรครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสและระดับแนวหน้าของยุโรป เดินหน้าพัฒนาสายพันธุ์สุกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค

กฟผ.เร่งเพิ่ม น้ำมันปาล์มดิบ ผลิตไฟฟ้า คาดดูดซับหมดมิ.ย.นี้

อ่านต่อหน้า | 4

กฟผ.เร่งเพิ่มน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟ คาดดูดซับ1.6แสนตันหมดในมิ.ย.นี้

ผู้จัดการรายวัน360° - กระทรวงพลังงานมอบหมายให้ กฟผ.เร่งเพิ่มการใช้้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟที่โรงไฟฟ้าบางปะกงจากวันละ 1,000 ตัน เป็น 1,500 ตัน โดยเร็วเพื่อดูดซับลดสต็อกต้นราคาปาล์มสดขยับเป็นเฉลี่ย 3-3.20 บ.ต่อ กก. กฟผ.คาดดูดซับ 1.6 แสนตันหมดภายใน มิ.ย.เร็วกว่าแผนเดิม 2 เดือน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กฟผ.เร่งรัดการเพิ่มปริมาณการใช้้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เดินเครื่องผลิตไฟที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากเดิมที่ใช้อยู่วันละ 1,000 ตันเป็นวันละ 1,500 ตันตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ที่มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเพื่อที่จะช่วยดูดซับ CPO ออกจากระบบให้เร็วยิ่งขึ้นในการรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นใหม่และกระตุ้นให้ราคาผลปาล์มสดมีราคาที่สูงขึ้น

"กฟผ.ได้รับมอบหมายให้นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไฟที่โรงไฟฟ้าบางปะกงทั้งสิ้น 160,000 ตันก็จะเร่งดูดซับให้เร็วกว่าแผนเดิม และได้ขอให้ กฟผ. ดำเนินการเพิ่มจุดรับน้ำมันปาล์มดิบที่ จ.สุราษฎร์ธานี อย่างเร่งด่วน คาดว่าจะทำให้เกษตรกรสามารถขายปาล์มสดได้ในราคากิโลกรัมละ 3 บาท - 3.20 บาท อย่างต่อเนื่อง" นายศิริกล่าว

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.ได้ทดสอบ

ระบบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเป็นวันละ 1,500 ตันในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 แล้วแต่ต้องรอการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก่อนซึ่งจะใช้น้ำมันปาล์มดิบได้หมดภายในต้นเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเร็วขึ้นประมาณ 2 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ปลายเดือนกรกฎาคม 2562

ส่วนการรับซื้อน้ำมันปาล์มมีผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ. จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย รวมปริมาณ 155,000 ตัน โดย กฟผ.ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาาร่วมกับผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบเรียบร้อยแล้ว ปริมาณ 126,000 ตัน คงเหลือปริมาณที่อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา 29,000 ตัน และอยู่ระหว่างการการค้าภายในจะแจ้งมาอีก 5,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ครบ 160,000 ตัน ทั้งนี้ กฟผ.ได้รับมอบน้ำมันปาล์มดิบแล้วจำนวน 42,000 ตัน โดยใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ วันละ 1,000 ตัน รวมปริมาณที่ใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว 34,000 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.62) และยังคงอยู่ระหว่างการส่งมอบ 118,000 ตัน

นอกจากนั้น กฟผ. กำลังดำเนินการพิจารณาเพิ่มจุดรับซื้อเพิ่มเติมที่คลัง จ.สุราษฎร์ธานี โดยจะเร่งดำเนินการชำระเงินให้แก่โรงสกัดที่จัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินครบถ้วนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ (จากเดิม 15 วันทำการ) เพื่อให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีความสามารถในการรับซื้อผลปาล์มทะเลจากเกษตรกรได้มากขึ้น

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 19 มีนาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6274

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 22.43

Ad Value: 39,476.80

PRValue (x3): 118,430.40

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชาวไร่อ้อยร่วมใจขอบคุณหนูก่อสร้างโรงงานน้ำตาล

ชาวไร่อ้อยร่วมใจขอบคุณหนูก่อสร้างโรงงานน้ำตาล

●กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชาวบ้าน จากเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ อ.โนนศิลา และ อ.ชนบท รวมกว่า 300 คน ได้เข้ายื่นหนังสือ ขอบุคคลและขอสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและส่วนผลิต ไอน้ำและไฟฟ้า ที่บ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสเดินทางมาเป็น ประธานพิธีเปิดการใช้งานอาคารสถานีรถไฟขอนแก่น โดยมี สมพาศ



นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ

ปัจจุบัน พื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางของแหล่ง ปลูกอ้อย ซึ่งมีผลผลิตอ้อยจำนวนกว่า 1 ล้านตัน จากหลายพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ อ.บ้านแฮด อ.มัญจาคีรี อ.โนนศิลา อ.ชนบท อ.หนองสองห้อง ใน จ.ขอนแก่น และ อ.บรบือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยการ ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลใน อ.บ้านไผ่ จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ อ้อย ลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างน้อยตันละ 100 บาท เพราะไม่ต้อง เดินทางไปส่งยังโรงงานไกลๆ อีกทั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูก ข้าว ก็ยังสามารถเปลี่ยนมาปลูกอ้อยได้ ทำให้เกษตรกรมีทางเลือก ในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ยังมองว่าหากมีโครงการโรงงานน้ำตาลเกิดขึ้นในพื้นที่ ชาวบ้าน และ ชุมชนรอบๆ ก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจรายได้ในครัวเรือน และชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามมา ที่สำคัญลูกหลานที่เคยต้อง ออกไปทำงานไกลบ้านก็จะได้กลับมาทำงานในชุมชนอีกครั้ง ยิ่งความ อบอุ่นในครอบครัว จึงอยากให้มีโครงการโรงงานน้ำตาลฯ เกิดขึ้น ในพื้นที่เร็วๆ

สังคมทั่วทิศ

สังคมทั่วทิศ ประจำวันที่ 19 มีนาคม.....● ไค้สูงสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกที บางพรรคจัด “วิชามาร” เข้ามาเล่นงานคู่แข่งกันบ้างแล้ว หลังเลือกตั้งคงมีเรื่องร้องเรียนตามมาอีกเยอะ.....● รายนี้ การเมืองไม่ยุ่งมุงแต่งานสังคม “มหาปรี๊ด” ไพฑูรย์ จำแนกสาร ประธานชมรมกอล์ฟบางกอก-ชิดนีย์ ชวนเพื่อนๆ ก่อตั้งชมรม “CLUB 2500 THAILAND” มุ่งช่วยเหลือการกุศลอย่างเดียว.....● รวยแล้วยังเผื่อแผ่เพื่อนร่วมโลก “มาตามกุ้ง” สุรินทร์ณ์ สพรังผล บิ๊กบอสสำนักกฎหมายสฤษฎุฑ มุ่เงินก้อนโตสร้างที่พักพิงให้กับสุนัขจรจัดย่านหนองจอก กทม. นอกจากนี้ จะช่วยให้ “น้องหมา” มีที่อยู่เป็นที่ เป็นทางแล้ว ยังได้บุญอีกด้วย.....● ส่วน พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร. แม้จะปลดเกษียณไปแล้ว แต่ก็ยังช่วยเหลือกิจกรรมตำรวจเสมอมา.....● ชาวบ้าน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ร้องกันมาช่วงนี้โจรผู้ร้ายชุกชุม วันก่อนขณะ พ.ต.ท.สุชาติ จันเมธากุล สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าของร้านทองเตี้ยแข่งเอง หมู่บ้านบัวทองธานี ช่วยภรรยายื่นขายทอง มีคนร้ายทำที่เข้าไปขูดสร้อยคอ ทองคำแล้วลักไปต่อหน้าต่อตา นี่ขนาดตำรวจยังโดนแบบนี้ แล้วชาวบ้านจะไปเหลืออะไร.....● ทุกข์ของชาวบ้านถนนสายบ้านแพ้ว-สวนส้ม-อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รถบรรทุกดินยึดเป็นเจ้าถนน วิ่งกันหามรุ่งหามค่ำ ถนนมิสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน แต่เรื่องเงียบ

เป็นเป้าสาก ใครรับผิดชอบช่วยจัดการที่.....● วันก่อน ขยาย จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีชาวมอญ ลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น.....● สมกับเป็นนักการศึกษา สิงห์ชัย แพร่เจริญ ผอ.ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดบ้านวิชาการ โดยมี ธวัช แซ่อ้อ ผอ.สพม.5 เป็นประธานเปิดเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้รู้จักเป็นที่กว้างไกล.....●



อมร บริรักษ์เลิศ



จิรวุฒิ สิงห์โตทอง



ไพฑูรย์ จำแนกสาร

ผู้ไปติดต่อราชการฝากชมกันมา ขาดชาย อุทัยพันธ์ พ่อเมืองสมุทรปราการ บริการดูญาติมิตร ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง.....● สมกับเป็นนักปกครอง อมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ มุ่เทศตัวให้การดำเนินงาน บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน ดนัย เกียรติวงศ์ชัย คนข่าวไทยรัฐการ์ตูนดีมา.....● อีกราย จิรวุฒิ สิงห์โตทอง นายกสมาคม กลุ่มอาชีพเกษตรชลบุรี หันไปลงเลือกตั้ง ส.ส. ในนามพรรคเพื่อไทย เขต 4 ชลบุรี คะแนนเสียงเริ่มดีวันดีคืน.....●

“เขี้ยวอสูร”